



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารรัฐสภา ๑ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยแถลงว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๗/๒๕๕๘ ให้นายจร พันธ์เป็รื่อง พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และในคำสั่งเดียวกันได้แต่งตั้งให้นายนัท ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแทน ในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้ นายจร พันธ์เป็รื่อง พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผลจากการประเมินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากคณะกรรมการซึ่งมีหลายชุด ที่ดูแลควบคุมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า มีข้อเสียหายและบกพร่อง โดยจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่การก่อสร้างดำเนินไปได้เพียงร้อยละ ๑๕ - ๑๗ เท่านั้น ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายต่อไปซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหามากมาย รวมทั้งเรื่องที่มีการร้องเรียนการทุจริตในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องก่อนหน้าที่ตนเองมาเข้ารับตำแหน่ง แต่อย่างไร้ไม่มีการดำเนินการให้เรียบร้อย ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นข้อกังวลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงเห็นสมควรที่จะปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้มาแก้ไขปัญหาสองเรื่องที่สำคัญดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งนายนัท ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นข้อเสนอของตนเองต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เนื่องจากต้องการหาผู้ที่จะมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย จึงจะสามารถดำเนินการได้ ตนเองไม่ได้คิดว่าจะเป็นการข้ามหัวหรือว่าคนละหน่วยงานกัน เพราะความจริงแล้วมองว่าข้าราชการรัฐสภาเป็นประเภทเดียวกัน เช่นเดียวกับตอนที่ตนเองอยู่ที่ศาลไม่ว่าอยู่ศาลใดก็เป็นข้าราชการตุลาการประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อได้พิจารณาแล้วและไม่อยากให้กระทบต่อการทำงานของแม่น้ำ ๓ สาย คือ สนช. สปท. และ กรธ. และความบริสุทธิ์ของบุคลากร จึงได้หารือต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เห็นด้วย จึงได้มีการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๕๘ ให้นายนัท ผาสุข กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิม สำหรับตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ว่างอยู่นั้น เนื่องจากเป็นเรื่องกะทันหัน เพื่อความรอบคอบจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาสักระยะในการที่จะประเมินว่าผู้ใดจะเหมาะสม และตามกฎหมายและข้อบังคับฯ ได้กำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่นี้อยู่เป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยแต่งตั้งจากรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่ง โดยตนได้เชิญนางจันทร์เพ็ญ อานามวิวัฒน์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด มาพูดคุยถึงภารกิจสำคัญนอกจากการดำเนินงานปกติแล้วคือจะต้องแก้ไขปัญหาสำคัญเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหากรับได้ก็จะมีการแต่งตั้งเพื่อรักษาการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ส่วนการแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป

\*\*\*\*\*